

## Sinh viên ĐH Đông Á sửa xe miễn phí cho bà con, sinh viên khó khăn

01:24 17/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 16/10, đội SOS sinh viên ĐH Đông Á đã có mặt tại khu vực đường Mẹ Suốt (P. Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), điểm ngập nặng trong đợt mưa lớn tháng 10 ở các tỉnh miền Trung để tình nguyện sửa xe miễn phí cho bà con khó khăn khu vực này.**

Mới hơn 8h sáng, đã có hơn 20 chiếc xe máy bị hỏng máy được bà con khu vực đường mẹ Suốt đưa đến điểm sửa chữa. Các thành viên đội nhanh chóng thao tác kiểm tra nhanh các lỗi thường gặp do ngập xe và tiến hành sửa chữa.



*Hai nhóm luân phiên trực sửa chữa xuyên suốt trong ngày\_Ảnh: PV.*

22 thành viên thường trực của đội SOS sinh viên Đại học Đông Á được Đoàn trường trang bị các dụng cụ cần thiết để kiểm tra, sửa chữa xe máy, thay nhớt, bugi xe cho bà con. Được biết, thành viên đội chủ yếu là những sinh viên thuộc khối Kỹ thuật: ngành công nghệ kỹ thuật ô-tô, điện - tự

động hoá. Các bạn cũng đã tham gia thực tập tại các cơ sở nên có thể tham gia sửa chữa được ngay. Nhiều thành viên chủ chốt của đội cũng chính là những tình nguyện viên đã góp mặt tại các điểm cứu hộ xe máy ở đỉnh và chân đèo Hải Vân, “tiếp sức” bà con từ phía Nam di chuyển về quê tránh dịch trong các năm 2020, 2021.

Các thành viên được chia thành 2 nhóm để luân phiên trực sửa chữa xuyên suốt trong ngày. Bên cạnh đó, sau hôm nay, đội cũng sẽ tách một nhóm để hỗ trợ sửa chữa xe máy miễn phí cho sinh viên khó khăn tại khuôn viên trường. Dự kiến, các bạn sẽ “tức trực” tại các điểm sửa chữa đến hết ngày 20/10.

Anh Lê Đình Lượng - Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Đông Á cho biết: “Đây là năm thứ 2 liên tiếp đội SOS sinh viên Đại học Đông Á tham gia sửa chữa xe máy giúp bà con và sinh viên khó khăn sau mưa ngập tại Đà Nẵng. Toàn bộ nguồn kinh phí thực hiện của đợt này được trích từ nguồn quỹ hoạt động của Đoàn thanh niên cũng như từ các mô hình cộng đồng “tủ bánh mì sinh viên”, “xe nước mía Tiên phong”,... đang được đoàn viên sinh viên vận hành nhiều năm qua tại trường.”



*Thành viên đội là những sinh viên thuộc khối Kỹ thuật, ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, điện - tự động hoá\_Ảnh: PV.*

Nhiều người dân sau khi nhận lại xe máy được kiểm tra và sửa chữa kỹ lưỡng đã bày tỏ sự cảm kích với nghĩa cử đẹp qua hành động thiết thực và kịp thời của các bạn sinh viên Đại học Đông Á. “Nhà có đến 4 chiếc xe đều bị ngập trong nước. Giờ được các sinh viên hỗ trợ sửa chữa như thế này thì rất mừng vì gia đình sẽ đỡ được một phần chi phí”, ông Nguyễn Quang Minh - trú tổ 37, phường Hoà Khánh Nam chia sẻ.

Trước đó, trong các đêm mưa lớn ngày 14-15/10, nhận được nhiều thông tin từ sinh viên về việc cần hỗ trợ do ngập nặng tại khu ở trọ, Đội SOS cũng đã phối hợp hướng dẫn các bạn di chuyển về lưu trú tại trường hoặc hỗ trợ dọn đồ, gửi xe máy tại các nhà dân xung quanh.

**Thanh Bình**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/index.php/sinh-vien-dh-dong-a-sua-xe-mien-phi-cho-ba-con-sinh-vien-kho-khan>